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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 45 ประจ าปี 2567 
บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 

 
เวลาและสถานท่ีประชุม 
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 45 ประจ าปี 2567 ของบริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ได้
จดัประชุมเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) 
(Physical และ E-Meeting) ณ ศูนยป์ระชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขท่ี 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ 
ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก) ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย
ระบบ Cisco Webex ซ่ึงการประชุมไดมี้การบนัทึกภาพในลกัษณะส่ือวิดีทศัน์ 
 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
กรรมการบริษทัทั้งหมดมีจ านวน 9 คน เขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน คิดสัดส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วม
ประชุมทั้งหมดร้อยละ 100 ไดแ้ก่ 

1. ดร. จ าลอง อติกุล  ประธานกรรมการ  
2. นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์  กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร  
3. ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์  กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายอมรศกัด์ิ นพรัมภา  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

     กรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยัง่ยนื 
5. นายวิเศษ จูภิบาล  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และ 

     ความยัง่ยนื และกรรมการตรวจสอบ 
6. นางอาภาวดี มีคุณเอ่ียม  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  

     ธรรมาภิบาล และความยัง่ยนื 
7. นายสุเทพ ตระนนัทสิน  กรรมการบริหาร 

กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
8. นายชาลี ชู   กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และ 
9. นายโกะ เป๊ก หยาง   กรรมการบริหาร 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รองกรรมการผูจ้ดัการ (การเงินและบญัชีกลุ่ม) และ 

     เลขานุการบริษทั 
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ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมจากส านักงาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท 
1. นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น 
2. นางสาวอญัญารัตน์ สิทธิโชคพิพฒัน์ 

ผู้แทนอาสาพทัิกษ์สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
1. นางสาวชนาธิป วิทยากูล  ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 
เร่ิมการประชุมเวลา 9.30 น. 
 ดร. จ าลอง อติกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให้
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล  รองกรรมการผูจ้ัดการ (การเงินและบัญชีกลุ่ม) และเลขานุการบริษัท  เป็น
ผูด้  าเนินการประชุมและประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งน้ี ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงสิทธิและวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี  

การประชุมเป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นไปตามพระราชก าหนด
ว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษทัฯ 
จดัให้มีผูใ้ห้บริการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีความเช่ียวชาญและไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ท่ีผ่านการรับรอง และระบบการลงคะแนน 
Inventech Connect ท่ีผ่านการประเมินความสอดคลอ้งดว้ยตนเอง (Self- Assessment) จากส านักงานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ ETDA แลว้ ทั้งน้ี บริษทัไดถ้่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม
ผา่นระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากหอ้งประชุมรัชดา อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ 
 
ข้ันตอนการประชุม 

ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอ
ขอ้มูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามในวาระท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาเขียนค าถามในกระดาษท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียม
ไวใ้ห้หรือยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเก็บค าถามหรือส่งไมโครโฟนให้ และขอความกรุณาผูถื้อหุ้นหรือ 
ผูรั้บมอบฉันทะแนะน าตวัก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วม
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ สามารถส่งค าถามผา่นระบบการประชุม ตามคู่มือท่ีไดจ้ดัส่งใหพ้ร้อมกบัลิ้งค์
การประชุม โดยบริษทัฯ จะตอบค าถามของท่านทา้ยวาระท่ีเก่ียวขอ้ง 
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สิทธิและวิธีในการออกเสียงลงคะแนน 
1. ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยหน่ึง (1) หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

หน่ึง (1) เสียง และผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น  

2. ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมีอยู่เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้เท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียง
ได้ โดยเม่ือรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแลว้ ตอ้งไม่เกินจ านวนสิทธิออกเสียงท่ีมีอยู่ ทั้งน้ี หากผูรั้บ
มอบฉันทะท่ีเป็นคสัโตเดียนออกเสียงไม่ครบจ านวนเสียงท่ีมี จะถือว่าเสียงท่ีขาดเป็นการงดออก
เสียง 

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  ขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง 
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้ชดัเจนว่าไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และลงลายมือช่ือก ากบั
บนบตัรลงคะแนนทุกใบ เม่ือเรียบร้อยแลว้ให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจา้หน้าท่ีไปรับบตัรลงคะแนนจาก
ท่านเพื่อน ามานบัคะแนน 
ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
จะถือวา่ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านนั้น มีมติเห็นดว้ยในการพิจารณาวาระนั้นๆ 

4. ส าหรับการลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในการ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทั้งท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนของท่านใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพื่อน าไปนบัคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัร
ลงคะแนนทุกใบ ทั้งท่ีเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

5. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจา้หน้าท่ีจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ตามท่ีท่านไดล้งคะแนนเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละ
วาระ หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจาก
คะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือบตัรเสียดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย
ในวาระนั้นๆ 

6. ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ
ไดอ้ย่างชดัเจนวา่จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือวา่เป็นบตัรเสีย เช่น การท าเคร่ืองหมายทั้งใน
ช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือท าเคร่ืองหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลง
ลายมือช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่า หรือการไม่ท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในบตัรเลย เป็นตน้ 
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7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน และไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ จะลงคะแนนเสียงตามท่ีผูถื้อหุน้ท่านนั้นมอบฉนัทะมาทุกประการ 

8. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยของ
ทุกวาระหลังจากการประชุมเสร็จส้ิน โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน าบัตรให้
เจา้หนา้ท่ีก่อนออกจากการประชุม 

9. บริษทัฯ จะแจง้การเปิดลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเม่ือมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนใน
แต่ละวาระแลว้ จะประกาศผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ 

10. กรณีผูถื้อหุ้นประสบปัญหาการใชง้านระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและ
ปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีไดแ้จง้ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ 
โดยสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี Inventech Call Center ไดจ้ากหมายเลขโทรศพัท ์02-931-9137 และ 
Line Official @inventechconnect 

11. ในระหว่างท่ีรอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการด าเนินการประชุมหรือ
พิจารณาวาระต่อไปเวน้แต่ประธานจะแจง้เป็นอยา่งอ่ืน 
 
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้วา่ มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 28 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ได ้

65,669,031 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 75 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได ้440,437,238 หุ้น รวมจ านวน
ผูเ้ขา้ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น 103 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 506,106,269 หุ้น คิดเป็น 
ร้อยละ 61.0686 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัทฯ จ านวน 828,750,000 หุ้น ทั้ งน้ี  
มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ 25 คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุ้น
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละส่ีสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ และครบเป็นองค์
ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 

หลงัจากนั้น ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 45 ประจ าปี 
2567 ของบริษัทฯ ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ในการจัดการประชุม  
ผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน บริษทัฯ เห็นควรให้มีผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงท่ีเป็นอิสระในการ
ประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อใหก้ารนบัคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ในการน้ี ประธานฯ ขอใหมี้อาสาสมคัรจาก
ผูถื้อหุ้นมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม ซ่ึงไดมี้ผูถื้อหุ้น 1 ราย คือ นางสาวจิณห์วรา 
วงษ์ศิลป์ ผูรั้บมอบฉันทะจากบริษทั ภูรีมาศ นาวี จ ากดั ไดเ้สนอตวัเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในท่ี
ประชุมในคร้ังน้ี 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตั้งแต่คร้ังน้ีเป็นตน้ไป บริษทัฯ จะไม่มี
วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา โดยในปี 2566 บริษทัฯ ได้มีการเผยแพร่รายงาน 
การประชุมคร้ังดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษทัฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบ
เผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม และได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
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สอบถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้น
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อยา่งใด 

 
ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี  

 
วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2566 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2566 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2566 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2566 
ในรูปแบบ QR Code ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 และ
ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

ประธานฯ ได้แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไม่ไดร้วมวาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 เขา้ดว้ยกัน 
เน่ืองจากวาระท่ี 1 เป็นวาระเพื่อทราบ แต่วาระท่ี 3 เป็นวาระเพื่ออนุมติั จึงขอแยกวาระออกจากกนั เน่ืองจาก
การรายงานผลการด าเนินงานในวาระท่ี 1 น้ี มีขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ซ่ึงเป็นข้อมูลประกอบและเก่ียวเน่ืองกับวาระท่ี 3 ท่ีเก่ียวข้องกับงบการเงินของบริษัทฯ ด้วย จากนั้ น 
ประธานฯ จึงขอให้ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ และนางสาวนาถฤดี 
รุ่งเรืองผล รองกรรมการผูจ้ดัการ (บญัชีและการเงินกลุ่ม) และเลขานุการบริษทั รายงานใหท่ี้ประชุมทราบถึง
รายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รายงานต่อท่ีประชุมว่า การขนส่งตูข้องบริษทัฯ ในปี 2566 อยู่ท่ี 
2.187 ลา้นตู ้ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 45,000 ตูห้รือร้อยละ 2 โดยปริมาณการขนส่งประเภท COC จะอยู่ท่ี 1.596 
ลา้นตู ้ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 29,000 ตูห้รือร้อยละ 1.8 ในขณะท่ีปริมาณการขนส่งของ SOC อยู่ท่ี 591,000 ตู ้
ลดลง 16,000 ตู ้หรือร้อยละ 2.6 จากปีก่อน 

ทั้งน้ี ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัฯ ในปี 2566 รายไดค้่าระวางเฉล่ียทั้งปีจะอยูท่ี่ 343 
เหรียญต่อตู ้ซ่ึงลดลงจากปีก่อนท่ีอยู่ท่ี 662 ต่อตู ้เป็นจ านวน 319 เหรียญ หรือเกือบร้อยละ 50 ซ่ึงจะเห็นว่า
รายไดค้่าระวางเฉล่ียสูงสุดในไตรมาสท่ี 1 อยูท่ี่ 394 เหรียญ และค่อยปรับตวัลดลงมาจนอยู่ท่ี 307 เหรียญใน
ไตรมาสท่ี 4 หลงัจากสถานการณ์โควิดไดค้ล่ีคลายลงสู่ภาวะปกติ 

ส่วนทางด้านต้นทุนค่าระวางเฉล่ียทั้ งปีอยู่ท่ี  298 เหรียญต่อตู้ ซ่ึงลดลงจากปีก่อนหน้า 39 
เหรียญต่อตู ้การลดลงของตน้ทุนนั้นเน่ืองจากราคาค่าน ้ ามนัและค่าใช้จ่ายผนัแปรและการซ้ือ slot ท่ีลดลง  
โดยอัตราก าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ทั้ งปีอยู่ท่ีร้อยละ 13 ใกล้เคียงกับปี 2563 ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากอัตรา 
ค่าระวางท่ีลดลง ทั้งน้ี อตัราก าไรขั้นตน้ท่ีลดลงในแต่ละไตรมาสเป็นผลจากค่าระวางท่ีลดลง 
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องคป์ระกอบหลกัของตน้ทุนการขนส่งประกอบดว้ย 5 รายการส าคญั ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการยก
ตู้ขึ้ นลงท่ีท่า ค่าน ้ ามัน ต้นทุนเรือ ต้นทุนตู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการจัดการ Cargo ทั้ งน้ี ในปี 2566 
ค่าใชจ่้ายท่ีใหญ่ท่ีสุดกลบัมาเป็นค่าใชจ่้ายในการยกตูข้ึ้นลง ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนท่ีอยูใ่นอตัราร้อยละ 32 มา
อยู่ท่ีร้อยละ 40 ในขณะท่ีค่าน ้ ามนัลดลงจากร้อยละ 35 มาอยู่ท่ีร้อยละ 32 เน่ืองจากราคาท่ีลดลงและปริมาณ
การใชน้ ้ ามนัท่ีลดลงจากจ านวนกองเรือของบริษทัฯ ท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
เรือมีอตัราส่วนท่ีเพิ่มขึ้นแต่จ านวนเงินเท่าเดิม ส่วนค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัตูอ้ยู่ในอตัราคงเดิม ในขณะท่ีค่าใชจ่้าย
ท่ีเหลือยงัอยูใ่นอตัราท่ีลดลง 

ก าไรของบริษทัฯ ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ ในปี 2566 อยู่ท่ี 1,502 ลา้นบาท ซ่ึงลดลง
ร้อยละ 94 จากปี 2565 ซ่ึงในปี 2566 บริษทัฯ มีการบนัทึกการดอ้ยค่าของเรือจ านวน 857 ลา้นบาท ซ่ึงหากถา้
ไม่มีการดอ้ยค่าของเรือ ก าไรของปี 2566 จะอยูท่ี่ 2,359 ลา้นบาท ทั้งน้ี ก าไรท่ีลดลงเป็นผลมาจากรายไดจ้าก
การเดินเรือท่ีลดลงในอัตราร้อยละ 50 ขณะท่ีต้นทุนการเดินเรือลดลงในอัตราร้อยละ 14 ท าให้บริษทัฯ  
มีก าไรขั้นตน้ลดลง 22,091 ลา้นบาทหรือร้อยละ 86 จากปีก่อน 

ส าหรับรายไดท่ี้ลดลงมีสาเหตุหลกัมาจากอตัราค่าระวางเฉล่ียท่ีลดลง ทั้งน้ี ในส่วนของรายได้
อ่ืนบริษทัฯ มีรายได้จากดอกเบ้ียรับ 541 ล้านบาท รายได้อ่ืน ๆ 26 ล้านบาท ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน  
130 ลา้นบาท และก าไรจากการขายทรัพยสิ์นจ านวน 171 ลา้นบาท ในขณะเดียวกัน บริษทัฯ มีค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารท่ีลดลงจากผลตอบแทนพนกังานท่ีลดลง และมีตน้ทุนทางการเงินท่ีเพิ่มขึ้น 150 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 68 จากเงินกู้และอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลอยตวั ท่ีสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน
รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับเพิ่มขึ้นในอตัรามากกวา่ร้อยละ 300 

ในปี 2566 บริษทัฯ มีการบนัทึกการดอ้ยค่าของเรือจ านวน 857 ลา้นบาท เน่ืองจากมูลค่าเรือและ
รายได้จากเรือท่ีปรับตัวลดลงหลงัจากสถานการณ์โควิด ซ่ึงองค์ประกอบทั้ งหมดเป็นผลท าให้ก าไรใน 
ปี 2566 ลดลงจากปีก่อน และอตัราก าไรต่อหุ้นของบริษทัฯ อยูท่ี่ 1.812 บาทต่อหุ้น เทียบกบั 29.714 บาทต่อ
หุน้ในปี 2565 

หลังจากนางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล ได้กล่าวรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 ของ 
บริษทัฯ แลว้ ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์รายงานถึงประเด็นส าคญัในปี 2566 ซ่ึงครอบคลุมถึงเหตุการณ์ส าคญั 
ในปี 2566 แนวโนม้เศรษฐกิจโลก ภาวะตลาดและภูมิรัฐศาสตร์ กลยทุธ์และทิศทางในการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย  ์รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัประเด็นส าคญัในปี 2566 ว่า ในปีท่ีผ่าน
มาบริษทัฯ ไดข้ยายเครือข่าย (network) การให้บริการ (Service Network Expansion) โดยเพิ่ม market share 
ไปในพื้นท่ีท่ีมีการเติบโตรวดเร็ว เช่น อินเดีย และตะวนัออกกลาง นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปในตลาดท่ีมี
ศกัยภาพท่ีน่าจะเติบโตขึ้นไปอีก เช่น แอฟริกาตะวนัออก 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งมั่นท่ีจะปรับปรุงกองเรือของบริษทัฯ ให้ทันสมัยและมีอายุลดลง 
(Fleet Rejuvenation) ซ่ึงปีท่ีแลว้บริษทัฯ ไดมี้เรือใหม่เพิ่มขึ้น 2 สองล า ไดแ้ก่ เรือณฏัฐาภูมิ (Nattha Bhum) 



 

หนา้ 7 ของ 33 
 

ซ่ึงเป็นเรือขนาด Bangkok Max ขนาด 1,930 TEUs และเรือธัญญภูมิ  ซ่ึงเป็นเรือขนาด 12,000 TEUs  
ท่ีเขา้สู่กองเรือของบริษทัฯ แลว้ ส่งผลให ้ณ ส้ินปี 2566 บริษทัฯ มีเรือจ านวน 41 ล า และมีอายเุฉล่ียของกอง
เรืออยูท่ี่ 15 ปี 

ยิง่ไปกว่าน้ี บริษทัฯ ไดมุ้่งมัน่พฒันาภายในของบริษทัฯ เพื่อท่ีจะสามารถรองรับการให้บริการ
แก่ลูกค้าได้ดีขึ้น (Focus on Customer Engagement) บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มศักยภาพในการท างานภายใน
องคก์ร โดยพฒันาระบบหุ่นยนตเ์ขา้มาช่วยในกระบวนการท างาน (Robotic Process Automation หรือ RPA) 
รวมถึง Artificial Intelligence หรือ AI เพื่อประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์มากขึ้ น เช่น BL Automation 
นอกจากน้ี ยงัได้พฒันาและปรับปรุงระบบภายในของบริษทัฯ อย่าง Dolphin (DCS) เพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ของตลาดท่ีเปล่ียนไปตลอดเวลา  

สุดทา้ยน้ี บริษทัฯ ยินดีอย่างยิ่งท่ีจะแจ้งให้ทราบว่า ในปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ ได้รับรางวลั Best 
Company of the Year 2023 Award (Service Industry) จาก Money and Banking Awards และได้รับรางวลั 
Outstanding Company Performance Awards จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีน่าภาคภูมิใจ และ
สะทอ้นวา่บริษทัฯ ไดรั้บการยอมรับในเชิงการบริหาร 

ส าหรับผลการด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 2566 Total Lifting ของบริษทัฯ ลดลง ขณะท่ีจ านวน 
Utilization ถือว่ายงัคงอยู่ในระดบัท่ีดี แสดงให้เห็นว่าบริษทัฯ มีการใช้สินทรัพยท่ี์มีอยู่อย่างคุม้ค่า อยา่งไรก็
ตาม บริษทัฯ เผชิญกบัความผนัผวนของราคาน ้ ามนั ซ่ึงขึ้นอยู่กบัภาวะตลาด โดยจะเห็นว่าราคาน ้ ามนัเพิ่ม
ขึ้นมาในไตรมาสสุดทา้ยของปี 

ส าหรับแนวโนม้ดา้นเศรษฐกิจโลก (Global Economic Trend) ในปี 2566 แมว้่าจะมีการเติบโต
ของ GDP แต่ปริมาณการค้าโลก (Global Trade Volume) กลับเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.87 ส่งผลให้บริษทัฯ 
ตอ้งด าเนินธุรกิจอย่างระมดัระวงั โดยในปี 2566 จะเห็นว่าปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.9 เท่านั้น 
ขณะท่ี GDP ของโลกอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 3 เน่ืองจากปี 2566 เป็นปีท่ีสถานการณ์โควิดคล่ีคลาย โดยในปี 
2566 หลายๆ ประเทศมีสต๊อกเก็บไวค้่อนขา้งเยอะ ในขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อในปี 2566 ค่อยๆ ลดลง แต่ยงัอยู่
ในระดับท่ีสูงมากในอตัราร้อยละ 6.9 เน่ืองจากแนวโน้มเป็นเช่นน้ี บริษทัฯ จึงพยายามลดค่าใช้จ่าย และ
ค านึงถึงความคุม้ค่าท่ีสุดในสถานการณ์นั้นๆ ทั้งน้ีหากดูแนวโนม้ในปี 2567 จะเห็นว่าปริมาณการขนส่งเพิ่ม
สูงขึ้ นอยู่ท่ีร้อยละ 3.5 ซ่ึงบ่งบอกว่าหลังจากปี 2566 ท่ีไม่ค่อยได้ซ้ือสินค้าแต่ใช้ไปเร่ือยๆ ท าให้ระดับ 
Inventory ของสินคา้ในท่ีต่างๆ เร่ิมลดลง และถึงเวลาท่ีตอ้งซ้ือกลบัมาตุนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน GDP 
ไม่ไดเ้ติบโตขึ้นมากนัก โดยภาพรวมของโลกถือว่าไม่ไดอ้ยู่ในระดบัท่ีดีหรือแย่ แต่สินคา้น่าจะมีการขยบั
มากขึ้น ซ่ึงท าใหบ้ริษทัฯ มีโอกาสท าก าไรในระดบัท่ีพึงพอใจได ้

ในด้านแนวโน้มของสินค้าจะเห็นได้ว่า ปี 2565 ในไตรมาสสุดท้ายอยู่ในระดับค่อนขา้งต ่า 
ขณะท่ีปี 2566 ค่อนข้างสูง หากแต่บริษัทฯ เผชิญปัญหาการท าก าไรได้ไม่ดี เน่ืองจากว่าคร่ึงปีหลังของ 
ปี 2566 เร่ิมมีเรือใหม่เขา้มาในตลาดมากขึ้น ท าให้ค่าระวางลดลงตามล าดบั ทั้งน้ี เม่ือเจอสถานการณ์ทะเล
แดงซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือส้ินปีท่ีแลว้ท าให้ค่าระวางมีการขยบัขึ้นมา ทั้งน้ี ในอดีตท่ีมีสถานการณ์ท่าเรือหนาแน่น 
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(port congestion) ในช่วงโควิดท าให้ค่าระวางปรับตวัสูงขึ้นมาก แต่ส าหรับช่วงเวลาน้ีจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน
ว่าสถานการณ์แออัดท่ีท่าเรือน้อยมาก ซ่ึงอาจจะเป็นอย่างน้ีต่อไปถ้าหากไม่มีสถานการณ์ ท่ี เหนือ 
ความคาดหมายเกิดขึ้นอีก 

ส าหรับสถานการณ์ทะเลแดงและเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลและปาเลสไตน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีกาซ่า ซ่ึงไดมี้เรือหลายล าถูกยิง ส่งผลให้เรือท่ีจะว่ิงผ่านคลองสุเอซจ าเป็นตอ้งว่ิงผ่าน
แอฟริกาใต้หรือเรียกว่า แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเส้นทางไปยงัคลองสุเอซมี
ระยะทางท่ีสั้นกว่าแหลมกู๊ดโฮปเยอะ เม่ือเผชิญกบัสถานการณ์ดงักล่าวเรือส่วนใหญ่จึงตอ้งยา้ยไปว่ิงเส้น
แหลมกู๊ดโฮปแทน ท าใหเ้สียเวลาประมาณ 14 ถึง 21 วนั กล่าวคือตอ้งใชเ้วลาเพิ่มขึ้น ส่งผลใหต้อ้งใชจ้ านวน
เรือเพิ่มมากขึ้นในการว่ิงระยะยาวขึ้น 

ประเด็นถัดมาคือจะมีจ านวนเรือเยอะขนาดไหนท่ีต้องว่ิงผ่านจุดน้ี ขณะน้ีมีทั้ งหมดแล้ว
ประมาณ 9,000,000 ทีอีย ูซ่ึงเรือปริมาณ 9,000,000 ทีอียูน้ีเม่ือก่อนว่ิงผ่านสุเอซ แต่เน่ืองจากตอ้งเพิ่มปริมาณ
ขึ้นอีกร้อยละ 20 นัน่หมายความวา่เรือปริมาณ 2,000,000 ทีอีย ูตอ้งเสียไปในการท่ีจะมารองรับตลาดเดิมของ 
9,000,000 ทีอีย ู

ทั้งน้ี ผลกระทบต่อค่าระวางจะเห็นไดว้า่มีเรือเขา้มาใหม่ในปี 2567 อีกประมาณเกือบ 3,000,000 
ทีอียู กล่าวคือ capacity มีเยอะเกินไป เม่ือถูกซึมซับไปประมาณ 2,000,000 ทีอียูท่ีเกิดจากสถานการณ์ทะเล
แดง แต่หากค านวณรวมกนัจากปี 2566 และปี 2567 จะเห็นไดว้่าประมาณ 5,000,000 TEUs ถูกซึมซับไปยงั
จุดนั้น ส่งผลให้ค่าระวางมีการยกระดบัขึ้นมา ซ่ึงเป็นการยากท่ีจะคาดเดาว่าสถานการณ์น้ีจะคงอยู่อีกนาน 
แค่ไหน เพราะสถานการณ์เปล่ียนแปลงค่อนขา้งรวดเร็วและค่อนขา้งบ่อย ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ ตอ้งติดตาม
อยา่งระมดัระวงั นอกจากน้ีจะเห็นไดว้่าความเร็วของเรือท่ีว่ิงในช่วงตน้ปีลดลง และค่อยๆ เพิ่มขึ้นและลดลง
อยา่งรวดเร็วอีกคร้ังในเดือนตุลาคม 2566 เน่ืองจากปัญหาเร่ืองทะเลแดง โดยสายเรือตอ้งวางแผนท่ีจะเปลี่ยน
เรือเพื่อมาว่ิงผ่านแหลมกู๊ดโฮป ท าให้เกิดช่วงเวลาวุ่นวายตรงนั้น และตอ้งเพิ่มความเร็วของเรือเพื่อท่ีจะ
รองรับตลาด ทั้งน้ี เม่ือมีเรือเขา้มามากขึ้นเร่ือยๆ พอเร่ิมเขา้ท่ีก็จะช้าลง เพราะแนวโน้มในขณะน้ีคือการให้
เรือว่ิงชา้ลงเน่ืองจากราคาน ้ามนัแพง  

อีกทั้ ง สถานการณ์ท่ีมีเรืออิสราเอลถูกยิงท่ีอ่าวเปอร์เซียในตะวนัออกกลางอาจสร้างความ
ขดัแยง้รุนแรงในวงกวา้งขึ้นทัว่ตะวนัออกกลาง ซ่ึงจะส่งผลให้เส้นทางเดินเรือท่ีส าคญัในภูมิภาคน้ีตอ้งออ้ม
ไปไกล และส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินคา้พุ่งสูงขึ้น แมว้่ากองเรือสินคา้ของอิสราเอลจะมีจ านวน
น้อยกว่าร้อยละ 2 ของเรือตูสิ้นคา้ทั้งหมดในอ่าวเปอร์เซีย ทั้งน้ีร้อยละ 5 ของเรือขนส่งสินคา้ท่ีแล่นผ่าน 
อ่าวเปอร์เซียเป็นเรือตูสิ้นคา้ ซ่ึงมกัจะไปยงัท่าเรือต่างๆ อย่างเช่น Jebel Ali ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซ่ึงมี
บทบาทส าคญัในการล าเลียงสินคา้อุปโภคบริโภคไปยงัผูผ้ลิตทัว่โลก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดงักล่าว
อาจจะไม่ไดมี้ผลกระทบในเชิงการคา้ (trade) มากนัก หากแต่จะสร้างความหวาดกลวัในเชิงของ sentiment 
แต่ในเชิงปฏิบติัสามารถแกไ้ขไดง้่ายโดยการเปล่ียนเรือท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัอิสราเอลมาว่ิงแทน ท าให้ปัญหา
ดงักล่าวอาจไม่ไดเ้กิดขึ้นในระยะยาว 
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นอกจากน้ี ในปี 2567 มีความผนัผวนดา้นภูมิรัฐศาสตร์ค่อนขา้งมาก ซ่ึง 3-4 ปีท่ีผา่นมาน้ีจะเห็น
ว่า การเปล่ียนแปลงผูน้ าประเทศส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุน ความสัมพันธ์ทางการค้า 
นโยบายการเงิน เสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ และสภาพแวดลอ้มดา้นกฎระเบียบทัว่โลก โดยนโยบายของ
ผูน้ าประเทศโดยเฉพาะในประเทศใหญ่สามารถท่ีจะก าหนดการไหลของสินคา้อย่างหนา้มือเป็นหลงัมือได ้
สะทอ้นให้เห็นว่าการคา้ขายขณะน้ีขึ้นอยู่กบัผูน้ าของประเทศนั้นๆ ว่าจะมีนโยบายอย่างไร ท าให้การคา้
ระหว่างประเทศกลายเป็นเคร่ืองมือของนักการเมืองท่ีจะมาสู้กนั ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ ไม่สามารถน่ิงเฉยกบั
การเคล่ือนไหวของการเมืองโลกได ้บริษทัฯ ตอ้งติดตามสถานการณ์อย่างใกลชิ้ด บริษทัฯ ไดมี้การดูว่าใน 
ปี 2567 จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในกว่า 60 ประเทศ เช่น ในเดือนมกราคมท่ีผา่นมาเกิดการเลือกตั้งในไตห้วนั 
ส่วนในเดือนกุมภาพนัธ์ท่ีปากีสถานและอินโดนีเซีย เดือนมีนาคมท่ีรัสเซียซ่ึงผลปรากฏว่าปูตินก็ชนะการ
เลือกตั้งเช่นเดิม ล าดับถดัไปบริษทัฯ ตอ้งมาดูว่าเกาหลีและ EU จะเป็นอย่างไรต่อไป ในส่วนน้ีเป็นส่ิงท่ี
บริษทัฯ ตอ้งจบัตามอง เน่ืองจากจะสร้างความผนัผวนกบัการไหลของสินคา้ต่อไป 

บริษทัฯ ยงัคงยึดหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) มุ่งมัน่เติบโตอย่างมีศกัยภาพและพฒันากองเรือให้
ทนัสมยั (Continue the Growth Journey) เพื่อตอบสนองความตอ้งการในอนาคต 2) ปรับปรุงกระบวนการ
ภายในของบริษทัฯ (Improve Internal Process) บริษทัฯ เช่ือมั่นว่าการท่ีบริษทัฯ พฒันาการท างานระบบ
ภายในจะท าให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับค่าใช้จ่ายไม่ให้ สูงเกินไปได้ 3) มีงบการเงินท่ีแข็งแกร่ง
(Maintain Strong Balance Sheet) โดยไม่สร้างความเส่ียงให้กบับริษทัฯ มากจนเกินไป เพื่อรักษาบญัชีให้ยงั
อยูใ่นระดบัท่ีเขม้แข็งได ้และ 4) การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Growth) บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะเติบโตอยา่ง
มีคุณภาพ โดยเสริมสร้างความยัง่ยืนให้กบัธุรกิจครอบคลุมทุกมิติ ทั้งส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
เพื่อขบัเคล่ือนการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

ส าหรับเรือใหม่ท่ีจะเขา้สู่กองเรือในปี 2567 มีทั้งส้ิน 5 ล า ไดแ้ก่เรือขนาด 7,000 TEUs จ านวน 
4 ล า และเรือขนาด 12,000 TEUs จ านวน 1 ล า ซ่ึงเรือ 7,000 TEUs ไดเ้ขา้สู่กองเรือของบริษทัฯ แลว้ จ านวน 
1 ล าในคร่ึงปีแรกและจะเขา้มาอีกจ านวน 3 ล าในคร่ึงปีหลงั นอกจากน้ีในปี 2568 เรือขนาด 12,000 TEUs  
ท่ีบริษทัฯ ต่อสร้างท่ีญ่ีปุ่ นจะเขา้สู่กองเรือ ซ่ึงถือเป็นการจบซีร่ีส์ของเรือขนาด 12,000 TEUs ท่ีบริษทัฯ ได้
ต่อสร้างไวจ้ านวนทั้งหมด 4 ล า อีกทั้ง บริษทัฯ ไดมี้การเซ็นสัญญาท่ีจะซ้ือเรือขนาดท่ีเล็กลงมาหรือเรียกว่า 
Feeder Max ซ่ึงเป็นเรือขนาดประมาณ 4,400 TEUs อีก 4 ล า โดยมีก าหนดเขา้ในปี 2570 ซ่ึงปี 2569 จะเป็นปี
ท่ีไม่มีเรือใหม่เขา้สู่กองเรือของบริษทัฯ และในช่วงเวลา 2568 และ 2570 จะเป็นช่วงปีท่ีบริษทัฯ เตรียมตวั 
ท่ีจะรับเรืออีก 4 ล า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ท่ีจะท าใหก้องเรือของบริษทัฯ ทนัสมยั 

ทั้ งน้ี สาเหตุท่ีได้เน้นย  ้าเร่ืองการรับเรือใหม่เข้าสู่กองเรือของบริษัทฯ เป็นเพราะว่าปัญหา
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเพิ่มมากขึ้น ขณะน้ีทางยโุรปซ่ึงเป็นผูน้ าทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจึงมีการผลกัดนัทางดา้น
น้ีมากขึ้น โดยการจดัเก็บค่าธรรมเนียมหากเกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในพื้นท่ีอยู่ท่ีประมาณคาร์บอนตนัละ 
100 เหรียญ ซ่ึงมีผลแลว้ในปีน้ี แต่เรือของบริษทัฯ ไม่ไดว่ิ้งในพื้นท่ียุโรป อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ เช่ือว่าอีก 
ไม่นานเส้นทางท่ีเหลือจะค่อยๆ ตามมา จะเห็นไดว้่าในปี 2573 ทาง IMO ประกาศว่าจะตอ้งลดคาร์บอนท่ี
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ปล่อยออกมาได้ถึงร้อยละ 40 ภายในปี 2573 ซ่ึงการท่ีจะลดได้ถึงร้อยละ 40 นั้น การพึ่งพาเรือเก่าโดยไม่
ลงทุนในเรือใหม่เป็นไปไดย้ากหรือแทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลย น่ีคือหน่ึงในสาเหตุวา่ ถา้เราตอ้งการให้บริษทัฯ 
ของเรามีศกัยภาพในการแข่งขนัไปอีกหลายสิบปี เราจะมองขา้มจุดน้ีไม่ได ้

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าโดยมุ่งเน้นไปยังภูมิภาคท่ีมีอัตราการเติบโตสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อินเดีย และแอฟริกา ขณะเดียวกนับริษทัฯ ไดมี้การเขา้
ไปในประเทศจีนมากขึ้น กล่าวคือไม่ไดอ้ยู่แค่ชายฝ่ังเพียงอย่างเดียวแต่เขา้ไปในตวัประเทศมากขึ้น เพื่อไป
หาสินคา้เองในประเทศมากขึ้น โดยเร่ิมจากทางฝ่ังแม่น ้ าแยงซีเกียงก่อน โดยบริษทัฯ ได้จบัมือร่วมกบัทีม 
โลจิสติกส์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยเช่ือมต่อจุดหมายปลายทาง
ภายในประเทศ และเพื่อน าเสนอบริการแบบครบวงจรตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง มุ่งเนน้การเช่ือมต่ออยา่ง
ราบร่ืนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศจีนและอินเดีย ยิง่ไปกวา่นั้น ธุรกิจเหล่าน้ีจะท าใหเ้รามีความใกลชิ้ดกบั
ลูกคา้มากขึ้น ส าหรับแอฟริกาเป็นตลาดท่ีเราเช่ือวา่เป็นตลาดท่ีจะมีศกัยภาพในการเติบโตยิง่ขึ้น แมอ้าจจะใช้
เวลาหน่อยแต่มีความส าคญั อย่างไรก็ตาม เราค่อยๆ ด าเนินการเขา้ไปทีละขั้นตอน โดยเร่ิมจากการเรียนรู้ว่า
ตลาดเป็นอย่างไร บริษทัฯ จ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้และเขา้ใจ business environment ให้ดีก่อนแลว้ค่อยขยบัขยาย
มากขึ้น 

ทางดา้นโลจิสติกส์บริษทัฯ ไดมี้การเติบโตมากขึ้น โดย volume ตอนน้ีเติบโตขึ้นเม่ือเทียบกบัปี
ท่ีแลว้ประมาณร้อยละ 40 ถือว่าเป็นการเติบโตท่ีน่าสนใจอย่างมีนัยส าคญั จะเห็นไดว้่าบริษทัฯ มีการลงทุน 
โลจิสติกส์ในจีนและอินเดียมากขึ้น ภายในปี 2567 เราเร่ิมเห็นแล้วว่าสินค้าท่ีเราได้จากทางฝ่ังจีนจาก
เม่ือก่อนส่วนแบ่งตลาดอยู่แค่ร้อยละ 8 ตอนน้ีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17 แลว้ ขณะท่ีอินเดียมีสัดส่วนน้อยกว่า
เน่ืองจากอินเดียเป็นประเทศท่ีน าเขา้เสียส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นสินคา้ออกจากอินเดียจึงมีปริมาณไม่เยอะ 
ดงันั้น ทีมโลจิสติกส์ของบริษทัฯ ท่ีอินเดียจะรองรับสินคา้น าเขา้มากกว่า ท าให้อตัราส่วนการเติบโตจึงไม่
มาก ทั้งน้ีบริษทัฯ ยงัมุ่งมัน่ท่ีจะตอ้งเติบโตและขยบัขยายต่อไป 

ส่วนธุรกิจตูเ้ยน็จะเห็นได้ว่าตลาดตูเ้ยน็โดยรวมยงัอยู่ในแนวโน้มเติบโตมากขึ้น ในช่วงเวลา
เดียวกนัของปีท่ีแลว้เทียบกบัปีน้ีบริษทัฯ มีการเติบโตในการขนส่งตูเ้ยน็มากขึ้นอย่างกา้วกระโดด เน่ืองจาก 
ยงัมีฐานท่ีต ่า ทั้งน้ี เราเช่ือว่าหลงัจากส้ินปีน้ีไปเราน่าจะมีตูเ้ยน็เพิ่มขึ้นอีกเท่าตวั ซ่ึงขณะน้ีมีอยู่ประมาณ 500 
ถึง 600 ทีอียู โดย ณ ส้ินปีเราอาจจะเห็นถึง 1000 ทีอียู โดยทีมของเราตอ้งสร้างความคุน้เคยก่อนและเม่ือรู้
ทิศทางแลว้ เราจึงกลา้ท่ีจะขยายมากขึ้น ซ่ึงตอนน้ีเราไดมี้การขยบัขยายแลว้และก็เห็นผล ยิ่งไปกว่านั้น เรา
เช่ือว่าสินคา้ทางดา้นตูเ้ยน็จะน า margin ท่ีสูงกว่าตูป้กติมาให้เราและจะท าเงินไดม้ากขึ้น นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ไดเ้พิ่มศกัยภาพในการรับตูค้อนเทนเนอร์พิเศษมากขึ้น ถึงแมว้า่สินคา้เหล่าน้ีเป็นสินคา้ท่ีไม่ไดมี้ปริมาณมาก
และไม่ไดมี้บ่อย ซ่ึงในส่วนน้ีเราไดร่้วมมือกบัทางโลจิสติกส์ภายในของบริษทัฯ ในการจดัหาสินคา้เขา้มา
มากขึ้น 
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ส าหรับกระบวนการภายใน บริษทัฯ ได้น าระบบดิจิทัลและหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการ
ท างาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขนั รวมถึงการบริหารจดัการตน้ทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษทัฯ ใช ้AI เขา้มาในการด าเนินงาน เช่น AI Resume Matchmaker เพื่อช่วยลด
เวลาและลดภาระงาน นอกจากน้ี ยงัใช้ AI ในการตอบค าถามภายในบริษทัฯ เช่น ระบบสอบถามสินค้า
อนัตราย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีรายละเอียดเยอะ การใชร้ะบบ AI จึงช่วยลดเวลาในการท างาน รวมถึงการใช ้AI ใน
การคดักรองข่าวสาร เน่ืองจากทุกคนในองค์กรของจ าเป็นตอ้งไดรั้บข่าวสารภายนอกเพื่อท่ีจะไดรู้้ว่าความ
เป็นไปของตลาด อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความคุน้เคยให้กับบุคลากรในองค์กรของเรา ให้สามารถอยู่กับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคตได้ โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานไปแล้ว  
4 กระบวนการ ซ่ึงส่งผลใหป้ระหยดัเวลาเฉล่ียประมาณ 41 ชัว่โมงต่อปีต่อพนกังาน 

นอกจากน้ี เรียนแจง้ผูถื้อหุน้ว่า บริษทัฯ ไดรั้บการประเมิน CGR Assessment Score ในระดบั 4 
ดาว และได้รับการประเมิน AGM Checklist 100 คะแนนเต็ม ในขณะเดียวกันบริษทัฯ ได้ด าเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมต่างๆ ควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ ในด้านส่ิงแวดล้อม  
บริษทัฯ ไดน้ าเรือเก่าไปบูรณะช่ือว่าเรือเอกภูมิ ซ่ึงเป็นเรือขนาดประมาณ 6000 ทีอีย ูท่ีไดซ้ื้อมือสองมา โดย
มีการปรับสีส าหรับตวัเรือใหเ้ป็นสีท่ีมีความตา้นทานต ่าท าใหล้ดการใชน้ ้ามนั และไดมี้การเปลี่ยนใบจกัรให้
มีแรงเสียดทานนอ้ยลง ซ่ึงจะสามารถลดพลงังานไดป้ระมาณร้อยละ 10  

ยิ่งไปกว่านั้น เรามีความยินดีท่ีจะแจง้ให้ทราบว่า ขณะน้ีเรือของบริษทัฯ ทุกล าทั้งเรือเก่าและ
เรือใหม่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะทางด้านเก่ียวกับน ้ าเสียหรือน ้ าในห้องอับเฉา  
เรือของบริษทัฯ ได้มีการติดตั้งระบบเรียบร้อยแลว้ รวมถึงการทาสีท่ีไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม การกรอง
น ้ ามนัออกทั้งหมดก่อนท่ีจะมีการปล่อยน ้ าออกสู่ทะเล ส าหรับเร่ืองอากาศบริษทัฯ ไดใ้ช ้low sulfer เพื่อลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งน้ี ณ ส้ินปี 2566 กองเรือของบริษทัฯ มีอายุเฉล่ียประมาณ 15 ปี โดย
คาดวา่ ณ ส้ินปี 2567 จะลดลงอยูท่ี่ประมาณ 14 ปี เพราะจะมีเรือใหม่เขา้มา สะทอ้นให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ใน
การท่ีจะท าใหก้องเรือของบริษทัฯ ทนัสมยัและพร้อมท่ีจะไปขา้งหนา้ 

สุดท้ายน้ี บริษทัฯ มีความยินดีอย่างยิ่งท่ีจะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นรับทราบว่า เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 
2567 บริษทัฯ ได้รับเรือช่ือว่า คุรุภูมิ เป็นหน่ึงในเรือ 7000 ทีอียู ท่ีบริษทัฯ ต่อไวจ้ านวน 4 ล า โดยเรือล า
ดงักล่าวได้ท าการเช่าออกไปเป็นระยะยาว 3 ปี ให้แก่บริษทัฯ ช่ือ PIL ในราคาท่ีน่าพอใจและรับรู้รายได้
ในทนัที โดยเรือล าน้ีจะว่ิงไปในแอฟริกาตะวนัตก 

ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมเก่ียวกับผลการด าเนินงานด้านการต่อตา้นทุจริตและ 
คอร์รัปชนั ประจ าปี 2566 ว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการทบทวนแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชนั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัจรรยาบรรณพนกังาน โดยพนกังานและผูบ้ริหารทุกคนไดท้บทวนและ
ลงนามรับทราบนโยบายและหลกัปฏิบติัดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
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นางนพรัตน์ จึงเจริญนรสุข  
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเก่ียวกับผลกระทบในอนาคตว่า ถา้เกิดเหตุการณ์ระหว่างจีนกับ
ไตห้วนั บริษทัฯ มีแผนรับมืออะไรไวบ้า้ง เน่ืองจากใกลพ้ื้นท่ีและอาจจะมี
โอกาสเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ นอกจากน้ี ไดส้อบถามเก่ียวกบัการจดัการเงินสดท่ีอยู่
ในมือประมาณ 13,000 ลา้นบาท ว่าการมีเงินสดจ านวนมากจะส่งผลดีกับ
บริษทัฯ อย่างไร อีกทั้ง ไดส้อบถามเก่ียวกบัค่าเฉล่ียรายไดต่้อตนัในไตรมาส
แรกกบัตน้ทุนเฉล่ียต่อทีอียูของไตรมาสแรกว่ามีแนวโน้มอย่างไรเม่ือเทียบ
กบัปีท่ีแลว้ 

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงว่า ส าหรับสถานการณ์จีนและไต้หวนัในมุมมองภูมิรัฐศาสตร์นั้นมี
ความเส่ียง แต่ไม่สูงในเชิงปฏิบติัการ หากจะถามว่าพื้นท่ีส่วนไหนมีความ
เส่ียงมากกว่าคือพื้นท่ีเกาหลี อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การเมืองของไตห้วนั 
เช่น เสียงโหวตระหวา่งรัฐบาลและฝ่ายคา้นท าใหก้ารประกาศการด าเนินการ
ต่าง ๆ อาจไม่ไดง้่ายมากนกั ท าใหค้วามเส่ียงนอ้ยกวา่ อยา่งไรก็ตาม หากเกิด
สถานการณ์ขึ้นธุรกิจเรือทั้งโลกจะไดรั้บผลกระทบไปพร้อมๆ กนั เพราะว่า
ขณะน้ีสินคา้ทั้งโลกประมาณ 1 ใน 4 มาจากจีน จึงเป็นท่ีมาว่า บริษทัฯ เองก็
ตอ้งสร้างความเขม้แข็งหากเกิดสถานการณ์ บริษทัฯ จะสามารถเติบโตระยะ
ยาวได ้ดว้ยเหตุน้ี การมีเงินสดจ านวนมากส่วนหน่ึงเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ี
ตึงเครียด แต่ไม่ได้หมายความบริษัทฯ จะเก็บ เงินสดจ านวนมากไว้
ตลอดเวลา ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งใช้เงินในการซ้ือเรือท่ีมีก าหนดการรับเรือเป็น
ระยะๆ โดยเงินเหล่าน้ีก็จะน าไปใชช้ าระค่าต่อสร้างเรือท่ีก าลงัเขา้สู่กองเรือ
ของบริษทัฯ ส าหรับรายไดต้่อทีอียูและค่าใช้จ่ายต่อทีอียูนั้น ในไตรมาสท่ี 1 
จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของ Freight Index ได้รับผลกระทบมาจากทะเลแดง 
ท าให้มีการปรับตวัสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับน ้ ามนัก็ปรับตัว
สูงขึ้นเช่นกนั 

นายพลฏัฐ์ โชติอคัรวราธร 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า อตัราส่วนของเรือท่ีเป็นตูเ้ยน็มีอตัราส่วนในรายไดเ้ท่าไหร่ และ
มี GP เท่าไหร่ นอกจากน้ี ธุรกิจท่ีบริษทัฯ ได้เปิดเส้นทางใหม่ท่ีแอฟริกามี
รายไดเ้ท่าไหร่ และมี Growth Rate เท่าไหร่ 

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ในส่วนของตูเ้ยน็อยู่ท่ีประมาณ 1,000 กว่าทีอีย ูซ่ึงนอ้ย
กว่าร้อยละ 1 ของ Lifting ทั้ งหมดของบริษัทฯ เพราะฉะนั้ นจึงย ังไม่ มี
นยัส าคญัมาก ทั้งน้ี Margin ท่ีไดจ้าก 1,000 กว่าตูน้ั้น GP อยู่ท่ีร้อยละ 30 - 40 
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจส่วนน้ีมีความยากเน่ืองจากสินค้าเป็นไปตามฤดูกาล 
นอกจากน้ี ยงัมีการซ่อมท่ีราคาแพงมาก เพราะฉะนั้น บริษทัฯ จึงด าเนินงาน
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ส่วนน้ีอยา่งระมดัระวงัและตามขั้นตอน 
ในส่วนของแอฟริกานั้น บริษัทฯ เพิ่งเร่ิมให้บริการซ่ึงส่วนใหญ่ใช้เวลา
ประมาณ 5 - 6 เดือน จึงจะเร่ิมเห็นผลท่ีแท้จริง ขณะน้ีปริมาณการขนส่ง
โดยรวมประมาณร้อยละ 1 - 2 เท่านั้น เพราะฉะนั้น bottom line ตอนน้ียงัไม่
เห็นชดัเจนมากนัก แต่บริษทัฯ เช่ือว่า ส่วนน้ีจะเป็นพื้นฐานของบริษทัฯ ใน
อนาคต ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นคือระยะยาว (long term) ในขณะท่ี freight 
index เป็นเหตุการณ์ ท่ี เกิดขึ้ นทันทีทันใด (immediate) ซ่ึ งจะส่งผล ณ 
ขณะนั้นทนัที 

น.ส. ธนัยลกัษณ์  
สิทธิไกรสร ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเก่ียวกบังบการเงินว่า รายไดร้วมของปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 ท่ี
ลดลง หากเปรียบเทียบตวัเลขระหว่างปี 2564 กบัปี 2566 คือจาก 38,000 ลา้น
บาท มาอยู่ท่ี 27,000 ลา้นบาท ลดลงไม่ต่างกนัมากเท่าไหร่ แต่ก าไรขาดทุน
สุทธิลดลงจาก 17,000 ล้านบาท มาอยู่ท่ี  1,500 ล้านบาท ซ่ึงต่างกันอย่าง 
มีนยัส าคญั จึงสอบถามวา่ค่าใชจ่้ายท่ีส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธิคืออะไร 

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(การเงินและบญัชีกลุ่ม) 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากในปี 2564 และ ปี 2565 เราไดรั้บผลบวกจาก
สถานการณ์โควิด ซ่ึงอตัราค่าระวางเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญั หากพิจารณา
จากรายงานประจ าปีท่ีแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราค่าระวางไวจ้ะเห็นว่า  
ค่าระวางมีการเติบโตขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญตั้ งแต่ปี 2563 ในช่วงท่ีเร่ิมเกิด
สถานการณ์โควิด โดยท่ีปริมาณการขนส่งตูอ้ยู่ท่ีประมาณ 2 ลา้นกว่า ทั้งน้ี 
เน่ืองจากค่าระวางท่ีไดเ้พิ่มขึ้นท าให้รายไดเ้พิ่มขึ้นเท่าตวั ในขณะท่ีค่าใชจ่้าย
ของบริษัทฯ ลดลง แต่เม่ือเทียบกับอัตราก าไรขั้นต้นแล้วลดลงไปเยอะ 
ตวัอย่างเช่น ช่วงน้ีค่าระวางอยู่ท่ีประมาณ 300 เหรียญต่อตู ้ ในขณะท่ีช่วง 
โควิดอตัรารายได้ของบริษทัฯ สูงขึ้นไปท่ี 600 เหรียญต่อตู ้จะเห็นว่าก าไร
สุทธิของบริษทัฯ ในปี 2566 ซ่ึงมีอตัราค่าระวางท่ีลดลงอย่างมีนัยส าคญัเม่ือ
เทียบกบัปี 2564 และ 2565 รวมทั้งการด้อยค่าของเรือเดินทะเลจ านวน 857 
ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกไปในปี 2566 จึงท าใหก้ าไรของบริษทัฯ ลดลง 

น.ส. ธนัยลกัษณ์  
สิทธิไกรสร ผูถื้อหุน้ 

สอบถามวา่เก่ียวกบัคาดการณ์อตัราก าไรสุทธิของบริษทัฯ ในปี 2567 จะเป็น
อยา่งไร 
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นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(การเงินและบญัชีกลุ่ม) 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า คาดการณ์ว่าบริษทัฯ ยงัคงมีก าไร อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ
เดินเรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับลูกคา้เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงปัจจยัภายนอก เช่น 
สถานการณ์การเมือง ตัวอย่างเช่น ตอนแรกเราคาดว่าค่าระวางจะลดลง 
ถา้เทียบกบัปีท่ีแลว้ แต่ปรากฏวา่ในไตรมาส 1 ปีน้ี ค่าระวางเพิ่มขึ้น เน่ืองจาก
สถานการณ์ทะเลแดง ท าให้ค่อนข้างคาดการณ์ก าไรส าหรับปี 2567 ยาก
พอสมควร 

น.ส. ธนัยลกัษณ์  
สิทธิไกรสร ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพิ่ ม เติมว่า หากต้นปี น้ีค่ าระวางไม่ได้ลดลงอย่างท่ีคาดไว ้
เพราะฉะนั้นในไตรมาส 1 ก าไรเป็นอยา่งไรบา้ง 

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(การเงินและบญัชีกลุ่ม) 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีไดแ้จง้ใหท้ราบแลว้ว่า เน่ืองจากสถานการณ์ทะเล
แดงท าให้รายไดต่้อตูเ้พิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายใกลเ้คียงกบั
ไตรมาส 4 โดยท่ีไม่มีการดอ้ยค่าของเรือเดินทะเล 

ดร. จ าลอง อติกุล 
ประธานกรรมการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียม
กัน ฉะนั้นขอให้รอประกาศผลการด าเนินงานของบริษทัฯ พร้อมกันตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
นอกจากน้ี หากพิจารณาปี 2564 และ 2565 เป็นปีท่ีผิดธรรมชาติ บริษทัฯ ได้
ประโยชน์จากการสถานการณ์โควิด ซ่ึงส่งผลให้คนไม่ไปท างานเยอะและ
ท่าเรือก็ขาดแคลนและหนาแน่น แมก้ระทัง่ตูค้อนเทนเนอร์ก็ไปติดอยู่ตาม
ท่าเรือต่างๆ จนเกิดความขาดแคลน ท าให้ค่าระวางเพิ่มขึ้นไปหลายเท่าตวั 
ส่งผลให้กลุ่มบริษทัเดินเรือมีก าไรเกินปกติ และท าให้บริษทัฯ มีเงินสดอยู่
เยอะ ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ สามารถน าเงินสดเหล่าน้ีมาซ้ือเรือใหม่และสั่งต่อ
เรือใหม่ๆ ได ้เพื่อให้กองเรือของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เห็นได้
ชดัว่าในปี 2566 เหตุการณ์กลบัเขา้สู่สภาวะปกติ ท าให้สายเดินเรือบางสาย 
มีผลขาดทุนในคร่ึงหลังของปี 2566 แต่บริษัทฯ ยงัสามารถมีผลก าไรใน
ขณะท่ีบริษัทฯ มีการด้อยค่าเรือเดินทะเลกว่า 800 กว่าล้านบาท เป็นผล 
มาจากท่ีบริษทัฯ สามารถควบคุมตน้ทุนไดดี้ในปี 2566 ท าให้บริษทัฯ มีผล
ก าไรเม่ือเทียบกบักลุ่มอุตสาหกรรมการเดินเรือคอนเทนเนอร์ดว้ยกนั 

น.ส. ธนัยลกัษณ์  
สิทธิไกรสร ผูถื้อหุน้ 

ในปี 2567 จะยงัมีการดอ้ยค่าเรือเดินทะเลอีกหรือไม่ 

ดร. จ าลอง อติกุล 
ประธานกรรมการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ณ ขณะน้ียงัไม่สามารถแจ้งได้ โดยหากพิจารณา 
ค่าระวางถ้าหากไม่ได้ตกลงไปจากน้ีก็ไม่จ าเป็นต้องมีการด้อยค่าเรือเดิน
ทะเล แต่ถา้หากค่าระวางตกไปจากน้ีอีกก็อาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น ในทาง
ตรงกนัขา้ม ถา้หากค่าระวางท่ีเกิดในคร่ึงหลงัดีกว่าน้ีอีก บริษทัฯ อาจจะได้
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การดอ้ยค่าคืน ซ่ึงตอ้งพิจารณาอีกคร้ัง ณ ตอนส้ินปี 
นายพลฏัฐ์ โชติอคัรวราธร 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า ในสถานการณ์ท่ีกองเรือเพิ่มขึ้นมาเร่ือยๆ อยากจะทราบวา่จะเกิด
สถานการณ์ over supply หรือไม่ และมีแผนในการรับมืออย่างไร และอยาก
ทราบว่ากองเรือท่ีเพิ่มขึ้นมาทัว่โลก รวมถึงจ านวนบริษทัมีจ านวนเพิ่มขึ้น
หรือลดลงอยา่งไร 

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สถานการณ์ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้ นได้ เพียงแค่ว่า
จ านวนจะมากน้อยแค่ไหน ทั้งน้ี จึงขอแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัทะเลแดง 
เร่ืองเรือท่ีต้องไปแหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ผ่านแอฟริกาใต ้
(South Africa) ท าให้ดึง Capacity ไปประมาณ 2 ลา้นทีอียู ในขณะท่ีปี 2567 
เรือจะออกมาประมาณ 2.7 – 2.8 ลา้นทีอียู แสดงให้เห็นว่าจ านวนเรือไม่ได้
เพิ่มขึ้นมาก ซ่ึงแผนการรับมือของบริษทัฯ คือตอ้งพร้อมท่ีจะฝ่าฟันส่ิงท่ีจะ
เกิดขึ้น โดยนโยบายของบริษทัฯ คือการมีงบการเงินท่ีเขม้แข็ง เพราะบริษทั
ฯ ตระหนักดีว่าการท าธุรกิจเรือเราตอ้งยืนระยะให้เป็น เน่ืองจากปัจจยัอ่ืนๆ 
ไม่สามารถควบคุมได ้แต่ส่ิงท่ีบริษทัฯ ควบคุมไดแ้น่นอนก็คือกระบวนการ
ภายในและความเข้มแข็งในการท่ีจะด าเนินธุรกิจในระยะยาว นอกจากน้ี  
การต่อสร้างเรือใหม่ท่ีขนาดใหญ่กว่าท่ีบริษทัฯ เคยมีมาเป็นตัวบ่งบอกว่า
บริษทัฯ ก าลงัไปสู่พื้นท่ีใหม่ๆ ซ่ึงตลาดท่ีใช้เรือใหญ่จะมีเสถียรภาพมัน่คง
กว่าตลาดท่ีใชเ้รือเล็ก และความผนัผวนของค่าระวางลดลง ในขณะเดียวกนั
เรือใหญ่ใหม่ๆ ท่ีบริษทัฯ น าเขา้สู่กองเรือมีอตัราการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงน้อย
กว่าแบบเก่าถึงร้อยละ 30 นัน่หมายความวา่ค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจต่อตู้
จะลดลงกวา่เดิม น่ีคือการเตรียมความพร้อมในระยะยาวของบริษทัฯ 
ในส่วนของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจ านวนบริษทันั้นเป็นส่ิงท่ียาก เพราะ
บริษทัเรือส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีมีสินทรัพยเ์ยอะ และค่าใช้จ่ายของการท า
ธุรกิจเกิดจากการบริหารจัดการสินทรัพย์นั้ น หากสถานการณ์แย่มากก็
สามารถขายสินทรัพยทิ์้งได ้เพราะฉะนั้นจ านวนบริษทัจะลดลงจึงเป็นไปได้
ยาก ทั้ งน้ี จ านวนเรืออาจจะมีลดลงหรือเพิ่มขึ้ นได้ ขณะท่ีกองเรือของ 
บริษทัฯ ไม่ไดเ้พิ่มขึ้นหรือลดลง นอกจากน้ี บริษทัขนาดเล็กเร่ิมว่ิงมากขึ้น
เน่ืองจากเขาเห็นจ านวนก าไรของบริษทัเรือในปี 2565 และ 2566 ซ่ึงเป็นตวั
เลขท่ีน่าต่ืนเตน้ท าให้ดึงดูดผูเ้ล่นใหม่ๆ เขา้มา หากแต่ผูเ้ล่นใหม่ๆ จะเร่ิมเขา้
มาในภาคส่วน (segment) ท่ีใช้เรือเล็ก เพราะว่าการลงทุนต ่า จะสังเกตไดว้่า
ตอนน้ีบริษทัฯ ไม่ได้ลงทุนเพิ่มใน segment ดงักล่าว เรามองว่าคงอีกระยะ 
นึงกว่ากลุ่มบริษัทเหล่านั้ นจะได้เรียนรู้ว่าการท าธุรกิจเรือมันไม่ได้ง่าย 
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อย่างนั้ น เพียงแค่ไปเช่าเรือ เช่าตู ้ แล้วจะสามารถท าได้ มันต้องรู้จักการ 
ยนืระยะ ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้รียนรู้มากวา่ 40 ปี 

นายพลฏัฐ์ โชติอคัรวราธร 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษทัเล็กๆ ท่ีเขา้มาในตลาดน้ี แลว้ใชเ้รือขนาดเล็กนั้น 
นานแค่ไหนกวา่ท่ีเขาจะเรียนรู้เก่ียวกบัธุรกิจน้ีแลว้ก็ออกจากตลาด 

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ขึ้นอยูก่บัทุนของบริษทันั้นๆ เช่น บริษทัเล็กๆ จากจีนท่ี
รัฐบาลมีหุ้นในแต่ละมณฑลเขาก็จะสนับสนุนให้แต่ละมณฑลท าธุรกิจ ซ่ึง
ขึ้นอยู่กับงบประมาณท่ีตั้งไวว้่าสามารถขาดทุนได้มากน้อยเพียงใด หรือ
บริษทัเล็กๆ บางแห่งท่ีเอาเรือขนาดเล็กไปว่ิงในพื้นท่ีอเมริกาก็ขาดทุนไป
อาทิตยล์ะ 50 - 60 ลา้น จนกระทัง่เงินหมดเขาก็เลิกกิจการไป 

นายสมชาย รังสีสกลสวสัด์ิ 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า สาเหตุอะไรท่ีท าให้รายไดแ้ละก าไรไม่แน่นอนในแต่ละปี และ
ในปี 2566 รายได้และก าไรลดลงอย่างมากเกิดจากสาเหตุอะไร มีแนวทาง
แก้ไขอย่างไรเพื่อไม่ให้รายได้และก าไรผนัผวน  และบริษทัฯ มีแผนธุรกิจ
อยา่งไร เพื่อใหใ้น 4 - 5 ปีขา้งหนา้มีการเติบโตทั้งรายไดแ้ละก าไรอยา่งย ัง่ยนื  

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ส่ิงท่ีบริษทัฯ สามารถควบคุมได้อย่างดีคือค่าใช้จ่าย 
นอกจากน้ี บริษทัฯ เช่ือว่าเรามีศกัยภาพท่ีจะควบคุมตน้ทุนไดดี้ยิ่งๆ ขึ้นไป 
โดยตน้ทุนท่ีบริษทัฯ คุมไม่ไดค้ือค่าน ้ ามนัและอตัราค่าระวาง ซ่ึงขึ้นอยู่กับ
ความผนัผวนของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลก เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีบริษทัฯ 
ท าได้ก็คือความพร้อมท่ีจะรับมือกับความผันผวน และงบการเงินของ 
บริษัทฯ ท่ีแข็งแรง เปรียบเสมือนกับเวลาท่ีเราเดินทางผจญภัยในทะเล  
คุณเตรียมของขึ้นเรือ เตรียมพบกับสถานการณ์ต่างๆ หากคุณเตรียมของ 
ไม่พอคุณก็ไปไม่ถึงฝ่ัง หากคุณเตรียมเพียงพอคุณถึงฝ่ัง แต่ไม่ว่าจะเจออะไร
คุณมีโอกาสรอดมากกวา่คนอ่ืนๆ 

นายอคัรเดช วสัสระ 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า ปัญหาสงครามในตะวนัออกกลางมีผลกระทบต่อธุรกิจมากนอ้ย
เพียงใด และมีโอกาสจะสร้างโอกาส (opportunity) ให้กับบริษัทฯ ได้
อยา่งไรบา้ง 

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า แนวโน้มของค่าระวาง (Freight Index) ไดรั้บอิทธิพล
จากปัญหาเร่ืองทะเลแดง ทั้ งๆ  ท่ีมัน เป็นเร่ืองน่าเศร้าท่ี เกิดขึ้ น  ทั้ ง น้ี 
ผลกระทบจากตรงน้ีกลายเป็นผลกระทบเชิงบวกใหก้บัค่าระวางท่ีเพิ่มขึ้น ซ่ึง
ระยะเวลาในการเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนนั้นมีผลมาจากจ านวนเรือท่ีจะ
เขา้มาใหม่ในปีน้ีประมาณ 2 ลา้นกวา่ทีอีย ูซ่ึงจ านวนดงักล่าวเพียงพอกบัการ
ท่ีจะถูกดูดซึมเข้าไปในพื้นท่ี ท่ีต้องผ่านแอฟริกาใต้ นั่นหมายความว่า
แนวโน้มค่าระวางจะค่อยๆ กลบัมาปกติอย่างช้าๆ ขึ้นอยู่กับแนวโน้มของ
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จ านวนเรือใหม่ท่ีเขา้มา อย่างไรก็ตาม ตอ้งติดตามว่าจะมี Hot Spot เกิดขึ้น
ตรงไหนอีกหรือไม่ท่ีเป็นผลพวงมาจากภูมิรัฐศาตร์ 

นายอคัรเดช วสัสระ 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบั หลกัเกณฑ์การประเมินราคายุติธรรมและการเผื่อ
ดอ้ยค่าเรือเดินทะเลซ่ึงมีมูลค่าราวร้อยละ 50 ของค่าเส่ือมราคามาจากเรือกลุ่ม
ใดท่ีมีนยัส าคญั 

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(การเงินและบญัชีกลุ่ม) 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า โดยปกติการด้อยค่าเรือเดินทะเลนั้น บริษทัฯ ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงมาตรฐานการบญัชีระบุว่า ให้มีการเปรียบเทียบ
ระหว่างมูลค่าทางบญัชีของเรือเดินทะเลกบัมูลค่าตลาดหรือว่ามูลค่าท่ีเรือจะ
สร้างรายได้หรือเรียกว่ามูลค่าการใช้ ซ่ึงเม่ือเทียบระหว่างราคาตลาดและ
มูลค่าการใช้เทียบกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ ถ้ามูลค่าทางบัญชีของ
บริษทัฯ มีมูลค่าสูงมากกวา่ราคาตลาดของเรือหรือมูลค่าการใชข้องเรือ จะท า
ให้เรามีการบนัทึกการดอ้ยค่า ทั้งน้ี การดอ้ยค่ามาจากเรือกลุ่มใดนั้น สามารถ
พิจารณาจากงบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ โดยเรือทั้งหมดเป็นทั้งกองเรือแต่ถา้
พิจารณาในงบเด่ียวจะพิจารณาแยกเป็นรายล า ทั้งน้ี ในอดีตจะพบว่าช่วงท่ี
ธุรกิจเรือไม่ดีเราจะมีการบนัทึกการดอ้ยค่าของเรือเดินทะเลอยู่ หากแต่เร่ิมมี
สถานการณ์โควิดท าให้มูลค่าตลาดของเรือมีมูลค่าสูงขึ้น และมูลค่าการใช้
เรือก็สูงขึ้น ท าให้บริษทัฯ มีการปรับการดอ้ยค่าของเรือซ่ึงเคยบนัทึกเอาไว้
ก่อนหน้าน้ี โดยปรับขึ้นหมดในช่วงของประมาณปี 2563 และ 2564 ซ่ึงท า
ให้ไม่มีการดอ้ยค่าเหลืออยู่ แต่ปรากฏว่าในปี 2566 สถานการณ์กลบัสู่ภาวะ
ปกติจึงท าให้มีการบันทึกการด้อยค่าของเรือเดินทะเล ซ่ึงส่วนใหญ่แล้ว  
ถา้พิจารณารายล าก็จะเป็นเรือเก่าๆ ซ่ึงเคยบนัทึกไวแ้ลว้และมีการปรับการ
ดอ้ยค่า ส่วนเรือใหม่ๆ เช่น เรือท่ีบริษทัฯ ไดรั้บขนาด 12,000 และเรือขนาด 
7,000 เรือเหล่าน้ีไม่มีการดอ้ยค่าหากพิจารณาเป็นรายล า 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดเพิ่มเติม 

 
ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ วาระน้ีเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2566 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 



 

หนา้ 18 ของ 33 
 

วาระที่ 2 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 
ประธานขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รายงานต่อท่ีประชุมว่า ในปี 2566 คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 9 

คน ได้รับค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ ซ่ึงได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 44 เม่ือวนัท่ี 21 
เมษายน 2566 ตามรายละเอียดดงัน้ี  

(1) จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 
(2) ปรับโครงสร้างค่าตอบแทนมาตรฐานในกรณีผลประกอบการของบริษทัฯ มีก าไรสุทธิไม่

เกิน 1,000 ลา้นบาท 
(3) ให้มีผลการใชค้่าตอบแทนท่ีปรับปรุงใหม่ ส าหรับผลประกอบการตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป 

หรือจนกวา่จะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน 
โดย ณ ส้ินสุดปี 2566 บริษทัมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 1,502 ล้านบาท กรรมการได้รับ

ค่าตอบแทนมาตรฐานรวม 7.14 ลา้นบาท และได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมร้อยละ 0.5 ของก าไรส่วนท่ีเกิน 
1,000 ลา้นบาทแรก เป็นจ านวน 2.51 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี กรรมการบริษทัไม่ได้รับเบ้ียประชุม ค่าตอบแทน สวสัดิการ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด
นอกเหนือจากท่ีระบุไวข้้างต้น โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ 
ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมตามปรากฏในส่วนของ “โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ” ของแบบ  
56-1 One Report ประจ าปี 2566 และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ วาระน้ีเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2566 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
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นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รายงานต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. 
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 35. ก าหนดให้
บริษัทฯ ต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี และน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติตามท่ีแสดงไวใ้น  
แบบ 56-1 One Report โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและ  
งบก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการแลว้ 
ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัทฯ  

  หน่วย: พนับาท 

รายการ เฉพาะบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ 

 2566 2565 2566 2565 

สินทรัพยถ์าวร  5,375,098 5,953,817  29,144,167 27,105,182  

สินทรัพยร์วม  20,893,532 19,625,793  56,382,349 58,931,916  

หน้ีสินรวม  1,878,349 1,264,595  12,740,465 13,637,112  

ส่วนของผูถื้อหุ้น  19,015,183 18,361,199  43,641,884 45,294,804  

รายไดจ้ากการเดินเรือ  2,278,127 4,847,218  26,267,560 52,073,671  

รายไดร้วม 5,094,976 17,178,107  27,136,995 53,179,508  

ก าไรขั้นตน้ (จากการเดินเรือ) 1,294,032 3,675,500  3,471,163 25,562,383  
ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้
บริษทัใหญ่ 

3,576,155 15,482,559 1,501,901 24,625,177 

ก าไรต่อหุน้(บาท) 4.32 18.68 1.81 29.71 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
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ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด 31 
ธนัวาคม 2566 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 514,638,799 73,700 779,300 0 

ร้อยละ 99.83 0.01 0.15 0 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รายงานต่อท่ีประชุมว่า จากผลการด าเนินของบริษทัฯ ในปี 2566 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 1,501.90 ลา้นบาท คณะกรรมการพิจารณาแลว้
และเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2566 จากก าไรดงักล่าว รวมในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็น
เงินทั้งส้ิน 621,562,500 บาท 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ระกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 ไปแลว้ จ านวน 1 คร้ัง เม่ือ
วนัท่ี 8 กนัยายน 2566 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลืออีกหุ้นละ 0.50 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 414,375,000 บาท ซ่ึงจ่ายจาก 

(1) ก าไรส่วนท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อตัรา 
0.40 บาท และ 

(2) ก าไรสุทธิของกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี314) พ.ศ. 2540 อตัรา 0.10 บาท 

โดยบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น 
(Record Date) ท่ี มี สิทธิ รับเงินปันผลในวัน ท่ี  14 มีนาคม 2567 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวัน ท่ี  
17 พฤษภาคม 2567 ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นการ
ล่วงหนา้แลว้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
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ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 ในอตัราหุ้น
ละ 0.75 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 828,750,000 หุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 621,562,500 บาท ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 ไปแล้ว จ านวน 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 8 กันยายน 2566  
ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ดงันั้น บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลืออีกหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงิน 
414,375,000 บาท โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 513,333,699 2,158,100 0 0 

ร้อยละ 99.58 0.42 0 0 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 30. ก าหนดว่า ในการประชุมผู ้
ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้คณะกรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามเป็นอัตรา ทั้ งน้ี 
กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 น้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 3
ราย ไดแ้ก่ 

(1) ดร. จ าลอง อติกุล                     กรรมการ 
(2) นายอมรศกัด์ิ นพรัมภา            กรรมการอิสระ และ 
(3) นายสุเทพ ตระนนัทสิน           กรรมการ 
บริษทัฯ ได้ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขา้รับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ โดยไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ระหว่าง
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการของบริษทัฯ 
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ความเห็นของคณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยกลั่นกรอง
คุณสมบติัเป็นรายบุคคล และเห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ราย มีคุณสมบติัครบถว้นตามพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 คุณสมบัติของผู ้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ และเป็นผู ้มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ อนัจะเป็นประโยชน์สูงสุด
แก่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ  
จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการซ่ึงถึงก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระทั้ง 3 ราย ไดแ้ก่ ดร. จ าลอง อติกุล นายอมรศกัด์ิ นพรัมภา และนายสุเทพ ตระนนัทสิน ใหก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ทั้งน้ี คณะกรรมการไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้วา่ การเสนอเลือกตั้งกรรมการซ่ึงถึงก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง จะส่งผลให้นายอมรศกัด์ิ นพรัมภา ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปีติดต่อกัน กรรมการรายดังกล่าวยงัคงมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ครบถ้วนตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนรวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และเห็นว่า  
นายอมรศักด์ิ นพรัมภา สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งเป็นผูมี้ความรู้ด้านนิติศาสตร์และ 
การบริหารความเส่ียง และมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีหลากหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อ  
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความ
ยัง่ยนืแลว้ 

ขอ้มูลของกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบติัของ  
ผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ปรากฏรายละเอียดท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้พร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 และ 8 ตามล าดบั 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าวาระน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกคน

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกคนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนนวาระท่ี 5 ให้ชดัเจนว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงส าหรับบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
เม่ือพิจารณาลงคะแนนเรียบร้อยทุกรายแลว้ ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกคนส่งบตัรลงคะแนนทุกใบให้แก่เจา้หน้าท่ี
เพื่อน าไปนับคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในวาระน้ีจากผูถื้อหุ้นทุกคนพร้อมกันในคราวเดียว  
โดยวาระน้ีจะตอ้งได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ โดย
แต่งตั้งกรรมการ 3 ราย กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

5.1 ดร. จ าลอง อติกุล   กรรมการ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 508,438,944 7,022,652 30,203 0 

ร้อยละ 98.21 1.79 - 0 

5.2 นายอมรศักดิ์ นพรัมภา   กรรมการอสิระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 505,193,689 10,267,910 30,200 0 

ร้อยละ 98.00 1.99 0.01 0 

5.3 นายสุเทพ ตระนันทสิน  กรรมการ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 514,518,044 943,552 30,203 0 

ร้อยละ 99.81 0.18 0.01 0 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการเพิม่จ านวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเพิม่ 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รายงานต่อท่ีประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งมีจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัการก ากบัดูแลกิจการและการด าเนินธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ ดว้ยเหตุน้ี คณะกรรมการเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และ
ความยัง่ยืนให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการเพิ่มจ านวนกรรมการจาก 9 เป็น 10 คน ซ่ึงสอดคลอ้งตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ (ขอ้ 20) และเห็นควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้ใหม่
จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายดอน ปรมตัถวิ์นยั 

คณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยัง่ยืน ได้พิจารณากลัน่กรองคุณสมบัติบุคคล 
อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นผู ้มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ โดยเฉพาะในดา้นกิจการต่างประเทศ การจดัการองคก์รระดบัภูมิภาค และ
ความช านาญดา้นตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติั
การท างานท่ีโปร่งใส อีกทั้งมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระได ้ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และ
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นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือข้างต้นไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ  

ส าหรับประวติัและความเช่ียวชาญของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ขอ้มูลการด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนหรือในกิจการอ่ืน ๆ และขอ้มูลการถือหุ้นในบริษทัฯ ปรากฏ
รายละเอียดท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเพิ่มจ านวนกรรมการจาก 9 เป็น 10 คน ซ่ึงสอดคลอ้งตามขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ (ข้อ 20) และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ นายดอน ปรมัตถ์วินัย โดยท่ี
ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 508,818,999 6,642,800 30,000 0 

ร้อยละ 98.71 1.29 0.01 0 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19, 24 และ 36 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รายงานต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองดว้ยพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงระเบียบปฏิบติัองค์กรในปัจจุบนั และเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้บริษทัมหาชนจ ากัดในประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยใีหใ้ชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อการส่ือสารในการด าเนินธุรกิจมากยิง่ขึ้น คณะกรรมการพิจารณาแลว้
และเห็นสมควรตามคณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยัง่ยืน ให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19, 24 และ 36 ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เดิม ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไข 

ขอ้ 19. 
ผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมผูถื้อหุ้น แต่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน
เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้โดยใน
กรณีการมอบฉนัทะใหย้ืน่หนงัสือมอบฉนัทะต่อ
ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด 
ณ สถานท่ีประชุมก่อนการเขา้ประชุม 

ขอ้ 19. 
ผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมผูถื้อหุ้น แต่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน
เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้โดยใน
กรณีการมอบฉนัทะใหท้ าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู ้
มอบฉนัทะ หรือรูปแบบอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ และยืน่หนงัสือมอบฉนัทะต่อ
ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด 
ณ สถานท่ีประชุมก่อนการเขา้ประชุม 

ขอ้ 24 
กรรมการจะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อ
หน่ึงคร้ัง วนั เวลา และสถานท่ีประชุมใหอ้ยูใ่นดุลย
พินิจของคณะกรรมการ  
และในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้ 24 
คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยหน่ึง 3 
เดือนต่อหน่ึงคร้ังทุกสามเดือน วนั เวลา และสถานท่ี
ประชุมใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ และใน
การประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุม
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึง
จะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้ 36. 
การจ่ายเงินปันผลจากประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร
จะกระท ามิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่บริษทัมีก าไร
พอสมควร  พอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปัน
ผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป 
 

ขอ้ 36. 
การจ่ายเงินปันผลจากประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร
จะกระท ามิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่บริษทัมีก าไร
พอสมควร  พอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปัน
ผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป 
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การจ่ายเงินปันผลนั้น ใหก้ระท าภายในหน่ึงเดือนนบั
แต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ 
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้
กบัใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนงัสือพิมพด์ว้ย 
 

การจ่ายเงินปันผลนั้น ใหก้ระท าภายในหน่ึงเดือนนบั
แต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ 
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้
กบัใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนงัสือพิมพห์รือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย ทั้งน้ี ให้
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงนายทะเบียน
ประกาศก าหนดไว ้

โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ด าเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไข
ขอ้บงัคบั ในการน้ี ใหบุ้คคลท่ีบริษทัมอบหมายใหด้ าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั มี
อ านาจในการแกไ้ข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือขอ้ความให้เป็นไปตามค าสั่งนายทะเบียนตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม โดยท่ีไม่กระทบต่อสาระส าคญัของการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19, 24 และ 36 เพื่อให้สอดคลอ้งกับ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้บริษทัมหาชนจ ากดัในประเทศไทยสามารถใชป้ระโยชน์จากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีให้ใช้
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่ือสารในการด าเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 515,460,099 0 31,700 0 

ร้อยละ 99.99 0 0.01 0 
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2567 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39. ก าหนดว่า ให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 

ทั้งน้ี ตามแนวทางของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดให้สามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคน
เดิมให้ท าหน้าท่ีไดไ้ม่เกิน 7 รอบปีบญัชี และบริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมไดห้ลงัจากเวน้การ
ปฏิบติัหน้าท่ี 5 รอบบญัชีติดต่อกัน ซ่ึงการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีได้ผ่านการ
พิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรตามคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่  

1. นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 และ/หรือ 
2. นางสาวดรณี สมก าเนิด  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5007 และ/หรือ 
3. นางสาวจารุณี น่วมแม่  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5596 และ/หรือ 
4. นายศิรเมศร์ อคัรโชติกุลนนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11821 
จากส านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2567 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 โดยคนใดคนหน่ึงในส่ีคนดังกล่าว เป็นผูล้งนามรับรอง 
งบการเงินของบริษทัฯ ในนามของส านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 
2567 เป็นจ านวน 1,630,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) ซ่ึงเท่ากบัปีท่ีแลว้ 

ขอ้มูลผูส้อบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2567 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 
นอกจากน้ี รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประจ าปี 2566 มีรายละเอียด
ปรากฏในส่วนของ “โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ”ของแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2566 (หนา้ 118) 
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 สรุปไดด้งัน้ี 

รายละเอยีด ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอ
ในปี 2567 

ค่าสอบบัญชี 
ในปี 2566 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี   
 - ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 700,000 700,000 
 - ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 930,000 930,000 
รวม 1,630,000 1,630,000 
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ผูส้อบบญัชีท่ีขอเสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัย่อย/ 
ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2567  
นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 (ลงนามเป็นปีท่ี 2) และ/หรือ นางสาวดรณี 
สมก าเนิด ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
5596 และ/หรือ นายศิรเมศร์ อคัรโชติกุลนนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11821 จากส านกังาน เอ. เอ็ม. ที. 
แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2567 ถึงวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2567 โดยคนใดคนหน่ึงในส่ีคนดงักล่าวเป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯ ในนามของ 
ส านักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้  
ให้ส านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบ
บญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้โดยก าหนดค่าสอบบญัชี 
ประจ าปี 2567 เป็นจ านวน 1,630,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) ซ่ึงเท่ากบัปีท่ีแลว้ โดยท่ีประชุมมีมติ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 515,386,399 73,700 31,700 0 

ร้อยละ 99.98 0.01 0.01 0 
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วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู ้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนท่ี

นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนั้น ให้อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด กล่าวคือ ในการเสนอวาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดในหนังสือเชิญ
ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105  
วรรค 2 ก าหนดไวว้่า เม่ือท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้น
หนังสือนัดประชุมแล้ว ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมส าหรับการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 45 ประจ าปี 2567 ระหว่างวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ธนัวาคม 2566 ปรากฏไม่มี
ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมแต่อยา่งใด 

 
ไม่มีวาระอ่ืนใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมติั 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

น.ส. นารี แซ่ล้ี 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็น Holding Company เหตุใด
จึงยงัคงมีรายไดจ้ากการเดินเรือ และจะยงัคงมีรายไดส่้วนน้ีเป็นรายไดห้ลกั
อีกกี่ปี 

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(การเงินและบญัชีกลุ่ม) 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า งบเด่ียวซ่ึงเป็นงบของบริษทัแม่มีรายไดจ้ากการเดินเรือ 
ซ่ึงรายไดจ้ากการเดินเรือคือรายไดจ้ากการให้เช่าเรือ เน่ืองจากเป็นบริษทัแม่
ซ่ึงเป็นเจ้าของเรือ ทั้ งน้ี  รายได้ยงัมีอยู่เร่ือยๆ ตราบใดท่ีเรือได้มีการซ้ือ 
ในนามของบริษทัแม่ 

ดร. จ าลอง อติกุล 
ประธานกรรมการ 

ได้เชิญนายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงและสรุป
ภาพรวมของธุรกิจของบริษทัฯ 

นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์ 
ประธานกรรมการบริหาร 

กล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ้น และแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นทุกคนมี 
ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ยิ่งขึ้ น ธุรกิจของบริษัทฯ คือการขนส่ง
ระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศเกิดจากการคา้ระหว่างประเทศ 
การคา้ระหว่างประเทศเกิดจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของแต่ละส่วน
ของโลกน้ี เพราะฉะนั้นถา้หาก GPD ขึ้นหรือลงอย่างไร ก็จะสะทอ้นไดว้า่จะ
มีการคา้มากขึ้นหรือน้อยลง ในอดีตตอนท่ียงัไม่มีความวุ่นวาย การคา้ของ
โลกขึ้นอยู่กบัอุปสงค์และอุปทานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ตอนน้ีมีปัจจยัใหม่
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ขึ้นมาใหญ่ๆ 3 ปัจจัย ท่ีท าให้การค้าระหว่างโลกเกิดความเปล่ียนนแปลง 
ได้แ ก่  1) การเมืองระหว่างประเทศ  (Geopolitics) 2) ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เช่น ภาวะโลกร้อน และ 3) Information Technology เช่น การ
เปล่ียนแปลงของการติดต่อส่ือสาร  
1) การเมืองระหว่างประเทศ (Geopolitics) เกิดขึ้ น เน่ืองจากว่าประเทศ
มหาอ านาจในโลกน้ีแย่งชิงกนัเป็นอนัดบั 1 เช่น สหรัฐอเมริกาท่ีมุ่งเน้นการ
แข่ งขันห รือความสามารถ ท่ี เห นือกว่าทางด้านอาวุธ และทางด้าน 
การกลาโหม  ในขณะท่ีท างจีน ต่อสู้ ท างด้าน เศรษฐกิจ  นอกจาก น้ี  
การเปล่ียนแปลงผูน้ าของแต่ละประเทศก็ส่งผลกระทบ เช่น ด้านการค้า  
โดยตอ้งติดตามว่าผูน้ าแต่ละประเทศจะเปล่ียนอะไรบา้ง ซ่ึงตอนน้ีก็ชดัเจน
แล้วว่าจีนและรัสเซียไม่ มีการเป ล่ียนแปลง ขณะท่ีอเมริกาจะมีการ
เปล่ียนแปลงหรือไม่นั้น บริษทัฯ ยงัคงตอ้งติดตาม อย่างไรก็ตาม เราหวงัว่า
การปกป้องทางการค้าของจีนต่ออเมริกาจะเพิ่มขึ้ น ขณะน้ีมีข่าวแล้วว่า
หากทรัมป์ขึ้นมาจะมีการขึ้นภาษีของจากจีนบางรายการถึงร้อยละ 70 ซ่ึงจีน
ก็คงไม่ น่ิ ง เฉย โดยอาจจะย้ายฐานการผลิตไปอาเซี ยนห รืออิน เดีย  
โดยปัจจุบนัอินเดียเป็นประเทศเศรษฐกิจหมายเลข 5 ของโลก โดยภายใน  
5 ปี เขาจะกลายเป็นหมายเลข 3 ซ่ึงมีความเป็นไปได้สูง บริษัทฯ ก็ต้อง
ติดตามว่า GPD ของประเทศไหนเป็นอย่างไร เพื่อต้องเตรียมตัวขยาย
เส้นทางออกไป ซ่ึงน่ีคือปัจจยัตวัท่ี 1 ท่ีบริษทัฯ ก าลงัต่อสู้อยูทุ่กวนัน้ี 
2) ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหรือเร่ืองโลกร้อน จะเห็นได้ว่าตั้ งแต่ 10 ปี 
ท่ีแล้วมีภาวะโลกร้อนเพราะมีซัลเฟอร์เยอะ บริษัทฯ ต้องติดตัวป้องกัน 
scrubber เพื่อกรองซัลเฟอร์ไม่ให้ออกไปในอากาศมากเกินไป ซ่ึงจะไป
ท าลายชั้นบรรยากาศ (atmosphere) และท าให้เกิดโลกร้อน ตอนน้ีนอกจาก
ซลัเฟอร์แลว้ บริษทัฯ จะตอ้งป้องกนัและบริหารจดัการคาร์บอนไดออกไซด ์
กล่าวคือการใช้พลังงานใหม่ เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้ไฮโดรเย่นหรือ  
แอมโมเนีย ในขณะท่ีพลงังานทางเลือกอ่ืน (alternate energy) ท่ีจะมาแทนยงั
ไม่มีค  าตอบท่ีแน่ชดัว่าอนัไหนดีท่ีสุด แต่ทุกฝ่ายมีการเตรียมตวัแลว้ว่าจะไม่
ใช้น ้ ามัน ด้วยเหตุน้ี จึงท าให้เกิดธุรกรรมในการต่อเรือใหม่เพิ่มมากขึ้ น 
บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งต่อเรือใหม่เพราะเรือเก่าจะมีปัญหาดา้นพลงังาน โดยใน
ปี 2573 (ค.ศ. 2030) เป็นปีแรกท่ีจะลดไปในอตัราร้อยละ 40 และในปี 2593 
(ค.ศ. 2050) จะลดไดเ้กือบทั้งหมด ถา้บริษทัฯ มีแต่เรือเก่า บริษทัฯ ก็จะอยู่
ไม่ได้ ต้องลงทุนเพื่อซ้ือเรือใหม่โดยการต่อซ้ือเรือใหม่ตอนน้ีเป็นการใช้
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พลงังานใหม่หมด นอกจากน้ี ส าหรับเรือเก่า บริษทัฯ ก็คอยจงัหวะท่ีสามารถ
ขายได้ในราคาท่ีดี ในทางตรงกันขา้ม หากยงัขายไม่ได้และตอ้งเก็บเอาไว ้
เร่ืองการดอ้ยค่า (impairment) ก็จะเป็นประเด็นท่ีตามมา 
3) Information Technology ในอดีตการประชุมต้องมาเจอหน้ากัน  แต่
ปัจจุบันสามารถใช้เทคโนโลยีในการประชุมออนไลน์ นอกจากน้ี เร่ือง
เอกสารท่ีจะตอ้งมี BL หรือ Shipping Instruction หรือมีค าสั่ง (order) ต่างๆ 
ในปัจจุบนัสามารถเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด รวมถึงการตดัสินใจในการท า
ธุรกิจ เช่น การท า pricing การตั้งกติกาในการตั้งราคาก็ใช้อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น สายการบิน budget airline ราคาของตัว๋เท่ียวเดียวกัน 
ราคาเชา้และบ่ายก็อาจจะไม่เท่ากนัแลว้ ซ่ึงเป็นตวัอยา่งของการใชว้ิธี pricing 
จาก electronic information ท่ี มีอยู่  เช่นเดียวกันกับธุรกิจเรือในสมัยน้ี ท่ี 
ค่าระวางแต่ละอาทิตย์ไม่เท่ากัน แม้ว่าจะเป็นเส้นทางเดียวกันและเรือล า
เดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้ น กรณีของเรือแน่นอนว่าเคร่ืองบินล านึงสามารถ
บรรทุกได้ 300 คน แต่ส าหรับเรือเรารู้ว่าเรือล านึงมี 4,000 ตู้ แต่เรายงัตอ้ง
บริหารจดัการและค านึงถึงตูอี้ก ก็ตอ้งดูแลว่าตูอ้ยู่ท่ีไหน คุณมีเรือแต่ไม่มีตู ้ 
ก็รับสินคา้ไม่ได ้ขณะเดียวกนัคุณมีตู ้แต่ไม่มีเรือคุณก็รับสินคา้ไม่ได ้ฉะนั้น 
electronic จึงเข้ามาเป็นส่วนท่ีช่วยในการตัดสินใจในการท าธุรกิจของ 
บริษทัฯ  
ตามท่ีได้กล่าวมานั้ น ทุกๆ บริษัทจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว 
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี บริษทัฯ จึงตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีมีหัวกา้วหนา้ 
และมีพนกังานท่ีเอาใจใส่ ท าให้บริษทัฯ สามารถเติบโตขึ้นไปไดเ้ร่ือยๆ ทั้งน้ี 
บริษทัฯ เป็นบริษทัเอกชน เราก็หวงัผลก าไรและผลตอบแทนให้แก่ผูล้งทุน
ดว้ย ในทางตรงกันขา้ม บริษทัท่ีเกิดใหม่ซ่ึงอาจมีรัฐบาลเป็นหุ้นส่วนและ
สนบัสนุน โดยมีจุดประสงคข์องประเทศเพื่อตอ้งการขายสินคา้ ผลก าไรหรือ
ขาดทุน จึงเป็น เร่ืองรอง ในขณะท่ีบ ริษัทฯ ต้องการท าก าไรและให้
ผลตอบแทนในการจ่ายเงินปันผลท่ีเหมาะสมกับการลงทุนของผูถื้อหุ้น  
น่ีเป็นนโยบายของเรา  
นอกจากน้ี สหประชาชาติมีเป้าหมายในการให้ลดคาร์บอนไดออกไซด์ โดย
มีเทคนิคหลายๆ อย่างท่ีน ามาใช้ชัว่คราว เช่น การให้เรือว่ิงช้าลง ซ่ึงเม่ือเรือ
ว่ิงช้าลง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ปล่อยออกมาน้อยลง เม่ือปล่อยนอ้ยลงก็
ถือว่าเขา้กฎเกณฑ์ ส่วนน้ีเป็นตวัอย่างท่ีบริษทัฯ คอยดูแลกันต่อไปเร่ือยๆ 
เพราะฉะนั้ นค าถามต่างๆ ท่ีมีในวนัน้ี ถ้าเราเข้าใจส่ิงท่ีน าเสนอทั้ งหมด     
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เราจะเร่ิมรู้ถึงสาเหตุวา่บริษทัฯ ท าอะไรเพราะเหตุผลใด และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด
คือบริษัทฯ จะระมัดระวงัให้มากท่ีสุดในการด าเนินธุรกิจ เราเป็นบริษัท
ขนาดเล็กท่ีในการจดัอนัดับของโลกบริษทัฯ อยู่ในล าดับท่ี 24 การด าเนิน
ธุรกิจท่ีไม่ระมัดระวงัจึงไม่สามารถท าได้ บริษัทฯ จะค่อยๆ ติดตามและ
ด าเนินการไปเร่ือยๆ ขณะท่ีบริษทัฯ เองก็ตอ้งแข็งแกร่ง สามารถจ่ายปันผล
ให้กับผูถื้อหุ้นได้ทุกปี ซ่ึงจะมากหรือน้อยก็ขึ้ นอยู่กับผลการด าเนินงาน  
หากผลการด าเนินธุรกิจดี บริษัทฯ ก็จ่ายเยอะตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้
สุดท้ายน้ี หวงัว่าท่านผูถื้อหุ้นจะเข้าใจและขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสนับสนุน
บริษทัฯ  

น.ส. ชนาธิป วิทยากูล  
ผูรั้บมอบฉันทะจาก 
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

เสนอแนะต่อท่ีประชุมว่า สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยมีนโยบายน าเสนอให้
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัประชุมสามัญ/
วิสามัญผูถื้อหุ้น แบบ On-site Meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า 
Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ ส่ือสาร และซักถามระหว่างผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหาร 
และคณะกรรมการบริษทัอย่างสะดวก ซ่ึงสอดคลอ้งกับหนังสือเวียนของ 
ส านักงานก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ท่ี กลต.นร.(ว) 
2/2567 เร่ือง ขอความร่วมมือเก่ียวกับการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ลว.10 
มกราคม 2567 จึงขอน าเสนอให้บริษทัฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม
แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยขา้งตน้ 

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(การเงินและบญัชีกลุ่ม) 

ขอบคุณขอ้เสนอแนะ และช้ีแจงว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมแบบ Hybrid โดย
ในปี 2567 น้ี บริษทัฯ จดัเป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนัแลว้ 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดเพิ่มเติม 
 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ 

ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านท่ีสละเวลามาเขา้ร่วมประชุม และให้ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ และไดปิ้ดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 45 ประจ าปี 2567 เวลา 12.05 น. 
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อน่ึง ณ ตอนปิดการประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 129 ราย โดยมาประชุมดว้ยตนเอง 
45 ราย และรับมอบฉันทะ 129 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 515,491,799 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 62.2011 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

-ลงนาม- 
_______________________________ 

(ดร. จ าลอง อติกุล) 
ประธานกรรมการบริษทั 

 
-ลงนาม- 

_______________________________ 
(นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล) 

เลขานุการบริษทั 
 


